

Số: 121 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 29 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phan Minh Dũng tại Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và Tổng kết Chương trình dồn điền đổi thửa giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020.

Ngày 22/3/2016, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và Tổng kết Chương trình dồn điền đổi thửa giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020 tại Hội trường UBND xã Điện Phước, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự Hội nghị ở tỉnh có Đồng chí Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; Ở thị xã có đại diện lãnh đạo Thường trực Thị ủy, TT HĐND, TT UBNDTTQVN thị xã, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Phòng Kinh tế, Tài chính - KH, Tài nguyên - MT, Quản lý đô thị, Chi cục Thống kê, Trạm BVTV, Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm, Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính và Trưởng thôn, khối phố các xã, phường (*danh sách tổng hợp các ngành, địa phương vắng mặt không có lý do kèm theo*).

Sau khi tham quan cánh đồng dồn điền đổi thửa (DĐĐT) tại thôn La Hòa, xã Điện Phước và nghe Trưởng phòng Kinh tế triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình DĐĐT giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020, các báo cáo tham luận của địa phương, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị, đồng chí Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

Đến nay, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình xây dựng NTM Điện Bàn đã đạt những kết quả rất đáng phấn khởi, đây là kết quả bước đầu cần phải tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao. Trong đó, mục tiêu hướng đến là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nên việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành trong thời gian tới.

Để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày

20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND nhân dân thị xã đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trình HĐND thị xã và được HĐND thị xã thống nhất thông qua tại Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/12/2015. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã có Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Để tổ chức thực hiện tốt Đề án TCC ngành NN giai đoạn 2016-2020, nhất là kế hoạch thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa, chỉnh trang và sắp xếp đồng ruộng, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng cánh đồng lớn có ý nghĩa quyết định cho phát triển nông nghiệp trong thời gian đến. Đây là giải pháp đột phá nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, là điều kiện để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng lợi thế cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp liên kết - liên doanh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải tập trung thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Do đó, các địa phương phải chủ động, tích cực thực hiện, các ban ngành thị xã tập trung hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”.

Tập trung triển khai thực hiện với nhiều phương pháp, trong đó phải huy động được cả hệ thống chính trị các cấp vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, lấy thôn là địa bàn thực hiện và thực hiện cho từng cánh đồng theo phương thức ***gắn dồn điền đổi thửa với chỉnh trang, sắp xếp đồng ruộng*** theo hướng quy hoạch về ô bàn cờ, với hình thửa ruộng là hình chữ nhật, hình vuông để thuận lợi cho công tác đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp.

Về cơ chế hỗ trợ cho công tác đo đạc, chỉnh lý (hỗ trợ 01 ha: 860.000 đồng), chỉnh trang đồng ruộng (hỗ trợ 01 ha: 03 triệu đồng), đầu tư hệ thống GTND, bê tông kênh mương theo Quyết định số 23/2011/QQĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam kéo dài thêm 02 năm (năm 2016-2017) và trong 03 năm tiếp theo triển khai đề án (năm 2018-2020) UBND thị xã sẽ có cơ chế hỗ trợ tương tự để các địa phương thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra đúng tiến độ. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về triển khai các mô hình sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết-liên doanh.

Với các phương pháp triển khai và cơ chế hỗ trợ ở trên thì việc hoàn thành các chỉ tiêu ĐDDT giai đoạn 2016-2020 của Đề án là rất khả thi (***trung bình hằng năm phải thực hiện ĐDDT là 700ha cho 19 xã, phường tương ứng 01 xã, phường phải thực hiện ĐDDT từ 35 - 40ha cho 1 cánh đồng hoặc từ 15 - 20 ha cho 02 cánh đồng***).

Vậy, để triển khai đạt kết quả và hoàn thành các chỉ tiêu ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Đề án, UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, phường:

- Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhất là vai trò người đứng đầu theo Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy, huy động cả hệ thống vào cuộc với quyết tâm chính trị cao.

- Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã, UBND các xã, phường tổ chức rà soát lại Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương mình bổ sung, điều chỉnh, xây dựng phương án sản xuất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng các quy hoạch như: vùng chăn nuôi tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất rau an toàn, vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao....

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương để thực hiện Đề án TCC NN giai đoạn 2016-2020 (***ưu tiên nhất là phương án dồn điền đổi thửa***) hoàn thành trong **quý II/2016** gửi UBND thị xã phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, để nhân dân chủ động, tích cực tham gia với phương châm "*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi*".

- Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án (*đối với các xã NTM thì bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ BCD xây dựng NTM*) và phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Thực hiện công tác giao ban định kỳ, đột xuất, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp trong công tác chỉ đạo thực hiện.

2. Phòng Kinh tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo)

- Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm; Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và từng giai đoạn, báo cáo UBND thị xã có chỉ đạo kịp thời.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo phù hợp với yêu cầu và thực tế của địa phương; giao ban định kỳ, đột xuất để nghe các thành viên ban chỉ đạo, địa phương báo cáo tình hình thực hiện và rà soát, kiểm đếm các công việc còn tồn tại, vướng mắc cần triển khai thực hiện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu UBND thị xã cân đối, phân bổ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương, tỉnh, thị xã và nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để triển khai thực hiện Đề án.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý tài chính của UBND cấp xã, thẩm tra quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và UBND các xã, phường rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Chỉ đạo hoàn thành việc đo vẽ bản đồ địa chính và điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi thực hiện dồn điền.

5. Các thành viên BCD và Tổ giúp việc

Thành viên BCD và Tổ giúp việc theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công, chủ động làm việc với các xã, phường để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền về chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý, trực tiếp cùng UBND các xã, phường thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong đề án và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu do ngành mình phụ trách (hướng dẫn, báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về BCD thị xã qua Phòng Kinh tế).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã – Phan Minh Dũng tại Hội nghị triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và Tổng kết Chương trình dồn điền đổi thửa giai đoạn 2011-2015. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy, HĐND, UBND thị xã (b/c);
- Như thành phần dự HN;
- C,PVP;
- C.Vi-CV;
- Lưu: VT,.

D:\hoangvi\2016\khôi nông nghiệp\TB\
TB - HN Tai CC NNN.docx

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Tuy